



ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/๗๖๕๙๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒) พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
(Learning and Innovation Skills) และได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของสำนักงาน
ก.พ.ร. ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑) งบรายจ่ายอื่น
รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ
สู่ความทัดเทียมนานาชาติ รหัสกิจกรรมย่อย ๑๔๑ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จำนวนเขตละ
๑๓,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ให้ศึกษานิเทศก์ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นไม่ใช้วิธีจัดประชุม/อบรม รวมทั้งดำเนินการนิเทศ ช่วยเหลือ และกระตุ้นครูผู้สอนให้จัด
กิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมจากห้องเรียน โดยคำนึงถึงบริบทความต้องการจำเป็นของแต่ละพื้นที่ (Area-based
Education) อย่างแท้จริง ตามแนวทางการดำเนินงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัฒนาพร ระวังทุกข์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๕